



ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 3

ตามที่ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานฯ (Pre-test) และสถานที่เข้ารับการประเมิน Pre-test ซึ่งการจัดทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น เนื่องจากตำแหน่งที่ระดับความคาดหวังด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับ 4 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีคะแนนผ่านระดับ 3 และจะต้องเข้ารับการประเมินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนด โดยนำเสนองานในเชิงพัฒนาที่ตนรับผิดชอบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 246/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นายอรรถพงศ์ กาวาฬ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 3

ลำดับที่	เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
1	5	นางสาวกมลวรรณ จันทป	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2	10	นางสาววรรณิการ์พร กุลบุญญา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3	14	นายทวีวัฒน์ จังอินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	คณะบริหารศาสตร์
4	39	นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5	44	นายณัฐพล มารุตะพันธ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
6	52	นางสาวทัศนีย์ ทองอกก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
7	53	นายธนวัฒน์ อินทวงค์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	คณะบริหารศาสตร์
8	72	นายรัฐพงษ์ สืบสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
9	95	นางปุชณีย์ อินทะนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	สำนักวิทยบริการ
10	97	นายผดุงเกียรติ เกียรติฉิวนวล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	คณะพยาบาลศาสตร์
11	101	นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	คณะนิติศาสตร์
12	113	นายเกียรติ กระแจะจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สำนักวิทยบริการ
13	139	นายวิมล แสงวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
14	160	นางสาววิตรี สอนพงษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	คณะเภสัชศาสตร์
15	193	นายเกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
16	195	นางเดือนดารา รัตนกาสาร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา

(Handwritten signature)